

5ปีครูเกษียณพุงกว่าแสน ต่อ'อายุนาน'แก้ขาดแคลน

ปัญหาสมาร์ตๆ เผยผลวิจัยพบอีก 5 ปีครูเกษียณพุงกว่า 1 แสนคน ขณะที่ ศธ.ศึกษาความเป็นไปได้ขยายอายุเกษียณเป็น 65 ปีแก้ปัญหาคณาจารย์ขาดแคลน ด้านสมาร์ตครูกู้รัฐเพิ่มทางเลือกมากกว่าบังคับทำงานต่ออีก 5 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคามสำรวจจำนวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนในภาคอีสานพบสุดแออัด เนละลดเหลือห้องละ 35 คน

สมาร์ตเพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย จัดเสวนาหัวข้อ "วิกฤตหรือโอกาส การศึกษาไทยกับการเกษียณอายุครู" พร้อมแถลงผลการวิจัยเรื่อง "การศึกษาการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนระหว่างประเทศสิงคโปร์กับประเทศไทย และอ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

5ปี

การปรับตัวของครูที่อยู่ในวัยก่อนเกษียณอายุ"ที่อาคารซีพีทาวเวอร์ เมื่อวานนี้ (26 ก.ย.) นายนิธิภัทร กมลสุข ผู้วิจัยปัญหาสมาร์ตเพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการวิจัยพบว่า ทั้งไทยและสิงคโปร์มีอัตราผู้สูงอายุอยู่ในเปอร์เซ็นต์สูงที่ใกล้เคียงกัน โดยสิงคโปร์อยู่ที่ 14% ไทยอยู่ที่ร้อยละ 12.9% ส่วนอีก 8 ประเทศในอาเซียนอยู่ในค่าเฉลี่ย 5-8% ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น โดยทางองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) กำหนดว่าถ้าประเทศใดมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเกินกว่า 10% ถือเป็นประเทศที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว

"ยังมีสถิติคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า กลุ่มผู้สูงอายุของทั้ง 2 ประเทศจะเติบโตอีกเท่าตัว จึงเป็นที่มาของการศึกษาครั้งนี้ว่าในจำนวนผู้สูงอายุเป็นบุคลากรทางการศึกษาทำอะไร ก็พบว่าอาชีพครูมีสัดส่วน 38% ซึ่งมากกว่าอาชีพอื่นๆทั้งหมดในประเทศไทย ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วน และการปรับตัวของครูที่อยู่ในวัยก่อนเกษียณอายุ ซึ่งปัจจุบันพบว่าอีก 5 ปีครูไทยที่จะเกษียณอายุอีก

อัตราผู้สูงอายุไทยและสิงคโปร์



กว่า 100,000 คน" นายนิธิภัทร ระบุครูไทยทำได้-แนะรัฐ พชส.กกิจกรรม

เขากล่าวต่อว่า จากการสอบถามถึงการเตรียมสภาพจิตใจและความพร้อมของครูที่จะเข้าสู่ผู้สูงอายุของประเทศไทยพบว่า ครูผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกายและจิตใจได้ โดยพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นแต่ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงมากขึ้น เพราะจากการสำรวจข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของครูผู้สูงอายุพบว่ามีเพียง 24% เท่านั้นที่ทราบนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และได้เสนอแนะให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการ จัดกองทุนสวัสดิการด้านสุขภาพ เพิ่มเงินบำเหน็จบำนาญ และให้เกษียณอายุด้วยความสมัครใจด้วย

"หากเปรียบเทียบกันระหว่าง 2 ประเทศจะพบว่าสิงคโปร์ได้วางระบบของสังคมผู้สูงอายุไว้แล้ว ทั้งส่งเสริมเรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุ การสนับสนุนให้ศึกษาต่อโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เช่น การมีมหาวิทยาลัยของช่วงอายุที่ 3 (Third-age University) และการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการออม รวมทั้งระบบการบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษา ส่วนประเทศไทยยังมีเวลาต่อจากนี้ในการเตรียม

พร้อมกับสังคมผู้สูงอายุ และปรับแผนการบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษาไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนครูอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างการรองรับกับครูที่เตรียมจะเกษียณอายุใน 4 ปีข้างหน้า" นายนิธิภัทร ระบุ

ศธ.เร่งศึกษาขยายอายุเกษียณ

ด้าน นายสุรพล รัตนไชย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมามีแนวคิดขยายอายุเกษียณในส่วนของการบริหารครูในสังกัด ศธ. เพื่อลดปัญหาขาดแคลนครู แต่ยังไม่มีความชัดเจน ขณะนี้ได้ศึกษาแนวทางการเป็นไปได้อีกมีการขยายอายุเกษียณให้กับครูจะกระทบกับเรื่องใดบ้าง ส่วนตัวมองว่าการขยายอายุเกษียณของครูยังมีความจำเป็นในสาขาที่ขาดแคลน เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิชาที่ยังไม่สามารถผลิตครูรุ่นใหม่มาทดแทนก็ควรได้

ขณะที่ นายประวิทย์ บึงไสย เลขาธิการสมาร์ตสมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) กล่าวว่า ได้ประชุมหารือร่วมกับพี่น้องครูทั่วประเทศ ส่วนตัวเห็นว่าการขยายอายุเกษียณเป็นเรื่องดี แต่ต้องไม่เป็นการบังคับ และควรมีช่องทางให้ครูสามารถกำหนดอายุเกษียณของตัวเองได้ เช่น หลังจาก 60 ปีอยากทำงานต่ออีกก็ไปโดยไม่ต้องบังคับว่าต้องทำต่ออีก 5 ปี เป็นต้น

นร.อีสานแน่นห้องจี ศธ.ลดเหลือ35คน

นายประวิทย์ เอรารวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) และประธานสมาคมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 16 สถาบันเก่าแก่กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะศึกษาศาสตร์ มมส. ได้สำรวจการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 300 โรงเรียน ทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กพบว่านโยบายการเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องและให้โรงเรียนขยายห้องเรียนเพิ่มเติมของศธ.ทำให้เกิดผลเสียกับคุณภาพการศึกษา

ปัจจุบันโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนประมาณ 50 คนต่อห้องทำให้ครูและนักเรียนเกิดความเครียด และจากการสัมภาษณ์ครู

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 145,530
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ไฟกัส

วันที่: ศุกร์ 27 กันยายน 2556

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9136

หน้า: 13(กลาง), 16

Col.Inch: 52.83

Ad Value: 79,245

PRValue (x3): 237,735

คลิ๊ป: ๓๓

หัวข้อข่าว: 5ปีครูเกษียณพุ่งกว่าแสนต่อ'อายุงาน'แก้ขาดแคลน

ผู้สอนยังพบว่า จำนวนนักเรียนที่มากเกินไป ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่นอกเหนือจากการบรรยายเนื้อหาหน้าห้องเรียนได้ ครูผู้สอนมีข้อเสนอว่าจำนวนนักเรียนต่อห้องที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่ 35 คนต่อห้อง จึงจะสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้ จึงเสนอให้ ศธ.กำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่ให้มากเกินไป โดยจำนวนที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 35 คนต่อห้อง อันจะส่งผลให้โรงเรียนขนาดใหญ่ไม่สามารถรับนักเรียนได้มากเกินไป เพื่อกระจายเด็กไปสู่โรงเรียนขนาดกลางและเล็ก ลดปัญหาฝากเด็กได้ด้วย